



# HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## THÀNH PHỐ TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

“Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, thành phố Thái Bình luôn quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tỏ lòng tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Theo ông Tô Đình Sơn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 7.300 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến và con em của họ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bằng nhiều hình thức khác nhau, thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Các chế độ, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào xã hội hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng. Hàng năm, thành phố tổ chức tốt việc phát động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố và các xã, phường huy động được bình quân trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ nguồn quỹ này cùng với sự hỗ trợ từ các cấp, thành phố đã hỗ trợ xây dựng, tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn, cây giống, con giống, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các đối tượng chính sách, người có công đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thường xuyên được thăm khám sức khỏe, được tổ chức đi điều dưỡng tập trung. Năm 2017, cùng với qua của trung ương, của tỉnh, thành phố đã tổ chức đi thăm, trao tặng gần 25.000 suất quà trị giá gần 5,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu, người có công, các trung tâm điều dưỡng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; tổ chức đưa 125 trường hợp đi điều dưỡng tập trung; xét duyệt cho gần 2.600 đối tượng được hưởng tiền điều dưỡng tại gia đình với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng... Hiện thành phố có 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Đối với công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công, từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công xây dựng 17 nhà tình nghĩa, trong đó 5 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 12 nhà đang xây dựng; thời gian tới có thêm 7 nhà chuẩn bị khởi công. Bà Phạm Thị Xuân (71 tuổi) ở xóm 18 xã Đông Hòa là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Bà Xuân chia sẻ: Nhiều năm nay tôi sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Nay được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, gia đình tôi đã khởi công xây dựng ngôi nhà vào cuối tháng 6 vừa qua. Sắp tới tôi được sống trong ngôi nhà vững chãi, yên vui lúc tuổi già, không còn lo lắng mỗi khi mưa, bão.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người có công với cách mạng như tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; tổ chức lễ dâng hương, thấp nến tri ân và viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức đoàn đại biểu đi dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị; tổ chức cho người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát động các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Để tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian tới, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công đến các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở; chỉ đạo các đơn vị chức năng tổng hợp, kiểm tra, bảo đảm chính xác đối với hồ sơ chế độ cho đối tượng chính sách, người có công để trình sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, gia đình tôi đã khởi công xây dựng ngôi nhà vào cuối tháng 6 vừa qua. Sắp tới tôi được sống trong ngôi nhà vững chãi, yên vui lúc tuổi già, không còn lo lắng mỗi khi mưa, bão.



Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

## HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ ĐÔNG QUANG Chăm lo đời sống hội viên

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đông Quang (Đông Hưng) luôn chú trọng làm tốt công tác tình nghĩa, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội trong cuộc sống đời thường. Nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của Hội đạt hiệu quả cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc.



Hội Cựu chiến binh xã Đông Quang trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho hội viên.

Với hơn 400 hội viên, các hoạt động tình nghĩa luôn được Hội CCB xã Đông Quang quan tâm từ việc nhận ủy thác vốn vay 400 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phát triển kinh tế; đóng góp kinh phí, ngày công hỗ trợ đóng đội năng cấp, sửa chữa nhà ở và xây dựng các công trình phúc lợi đến việc luôn quan tâm động viên về mặt tinh thần tới từng hội viên, đồng thời vận động con em CCB thành đạt giúp đỡ các gia đình chính sách... 3 năm qua, Hội đã trao 7 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng, huy động hàng trăm suất quà trong mỗi dịp lễ, tết trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Vũ Tiến Lực, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Đông Quang chia sẻ: Hội CCB xã Đông Quang hoạt động mang tính tình nghĩa là chính, vật chất

không đáng là bao. Hội viên của Hội đều thấu hiểu những hy sinh, mất mát to lớn mà các đồng chí, đồng đội, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ phải chịu đựng, vì vậy chúng tôi luôn coi việc chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh là trách nhiệm của mỗi hội viên để bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Cùng với việc tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội CCB các cấp phát động, Hội CCB xã Đông Quang luôn là một trong những đoàn thể đi đầu trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương, được nhân dân tin tưởng. Hội luôn duy trì 100% hội viên tự nguyện tham gia các phong trào tình nghĩa, thể hiện coi việc chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh là chỗ dựa tinh thần cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng chính là hoạt động tri ân những người đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

## Cấp gần 2.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã rà soát các hạng mục công trình để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017; rà soát các quỹ đất (tổng diện tích 30ha) để quy hoạch dân cư đầu tư xây dựng đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã ban hành 496 quyết định giao đất cho 179 lô đất với diện tích 14.300m<sup>2</sup>; quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với 23 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án trên địa bàn; thông báo thu hồi đất cho 295 lượt hộ gia đình, cá nhân và tổ chức để thực hiện 10 dự án với tổng diện tích thu hồi 38.127,3m<sup>2</sup>; cấp 2.472 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

THANH HÀ

## TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN VŨ THƯ 66,9% hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Thư đã tiếp nhận 1.581 hồ sơ, trong đó 1.401 hồ sơ đã được giải quyết, đạt 88,6% số hồ sơ tiếp nhận; trả trước hạn 388 hồ sơ, 670 hồ sơ trả đúng hạn, 343 hồ sơ trả quá hạn, 180 hồ sơ đang giải quyết. Số hồ sơ quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, đất đai do một số giấy tờ phải chuyển lên tuyến tỉnh giải quyết.

THIỆN DUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

# Một gia đình văn hóa tiêu biểu

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Ý thức được điều này, nhiều năm qua, gia đình ông Đỗ Văn Quang, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh (Đông Hưng) luôn tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái nên người.

Năm nay đã gần 90 tuổi nhưng cụ Phan Thị Vân dường như khỏe và minh mẫn hơn so với những người đồng niên trong làng. Khi được hỏi về bí quyết, cụ chia sẻ: Bởi vì lúc nào tôi cũng có các con, các cháu quây quần ở bên. Vợ chồng cụ có 6 người con, 3 trai, 3 gái, cả 6 người đến nay đều đã trưởng thành, yên bề gia thất, cụ hiện sống cùng gia đình hai người con trai là ông Đỗ Văn Quang (54 tuổi) và ông Đỗ Văn Đăng (46 tuổi). Tuy hai gia đình đều có điều kiện kinh tế khá ổn định có thể tự lo cuộc sống riêng nhưng cả hai vẫn quyết định sống chung để cùng chăm sóc mẹ già và nuôi dạy con cái.

Hơn 30 năm về làm dâu cùng những mối quan hệ gia đình trên, dưới nhưng với Bà Đỗ Thị Bình, vợ ông Đỗ Văn Quang, nếu được lựa chọn lại bà vẫn chọn cuộc sống như hiện tại.

Bà cho biết: Bản thân tôi vốn là người có lối sống truyền thống, thích gia đình có nhiều thế hệ nên khi về nhà chồng tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Trước kia, khi nhà bác Kim (con trai cả cụ Vân) chưa ra ở riêng, đại gia đình chúng tôi có tới ba gia đình nhỏ cùng sống chung, cuộc sống rất hòa thuận, những chuyện mâu thuẫn mẹ chồng ngày đầu hay xung đột chị em dâu chưa bao giờ xảy ra, chúng tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, chị em dâu thân thiết với nhau như chị em gái.

Đi chung một ngõ, ăn chung một mâm, hỗ trợ nhau trong công việc, điều mà với nhiều gia đình hiện đại đã trở nên khá xa lạ thì trong gia đình này nếp sinh hoạt ấy vẫn được duy trì đến tận bây giờ. Những bữa cơm luôn có sự góp mặt của đầy đủ các thành viên, việc gia đình cùng

giao thông trực xã, trực thôn. Từ việc làm của gia đình ông, nhiều người dân trên địa bàn xã đã nhận thức và hiểu rõ vấn đề, từ đó thực hiện theo, đưa phong trào lan tỏa rộng khắp.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình ông Quang luôn chấp hành nghiêm việc thực hiện pháp luật, giữ vững mối đoàn kết với bà con nhân dân, tích cực tham gia vệ sinh môi trường, cùng nhân dân địa phương đẩy lùi các hiện tượng mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó, gia đình thường xuyên hưởng ứng và tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ các đối tượng đau yếu, hoạn nạn, rủi ro trên địa bàn xã.

Hưởng ứng chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, gia đình ông Quang tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện gia đình ông phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trung trại, canh tác gần 1 mẫu ruộng, chăn nuôi hơn 300 con gà mái đẻ, ao nuôi cá hơn 200m<sup>2</sup> và trồng cây ăn quả..., mỗi năm thu lãi từ 70 - 90 triệu đồng.



Gia đình ông Đỗ Văn Quang tích cực phát triển kinh tế.